



*Là một trong những cơ quan để xuất trình Chính phủ ban hành và trực tiếp tổ chức thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP, ông có thể cho biết chính sách hỗ trợ lần này có khác gì với những lần trước? Dự kiến, sẽ có khoảng bao nhiêu NLD và DN được thụ hưởng?*

Có thể nói, đối tượng thụ hưởng của chính sách lần này là những NLD đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (trừ các đơn vị thuộc cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập được NSNN đảm bảo chi thường xuyên) và NLD đã bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ 1/1/2020 đến hết 30/9/2021, tức là khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Còn đối với NSDLĐ, là các DN đang tham gia đóng BHTN cho NLD.

Hiện, cả nước có khoảng 15 triệu người đang tham gia BHTN. Tuy nhiên, nếu trừ đi gần 2 triệu NLD thuộc các đối tượng không được nhận chính sách hỗ trợ như đã nói ở trên, thì sẽ còn 13 triệu NLD và khoảng 386 nghìn đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng các chính sách

## 13 triệu lao động sẽ được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

**Đó là thông tin được ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết xung quanh gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLD) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/9/2021.**

hỗ trợ này. Trong số này, số NLD tạm dừng, tạm hoãn hợp đồng lao động đang bảo lưu thời gian tham gia BHTN, ước tính có 2,5 triệu người.

*Với chính sách hỗ trợ thất nghiệp, vấn đề mà NLD đặc biệt quan tâm là thủ tục để được thụ hưởng. Ông có thể lý giải rõ hơn về vấn đề này?*

BHXH Việt Nam đã dự kiến các quy trình thủ tục để triển khai gói hỗ trợ trên tinh thần “đảm bảo triển khai các bước hỗ trợ NLD, DN một cách đơn giản, thuận lợi, nhanh nhất và chính xác nhất”. Đối với 386 nghìn đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ BHTN trong thời gian 12 tháng (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022) sẽ không phát sinh thủ tục hành chính. Cơ quan BHXH căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN, hàng tháng sẽ in bảng đối chiếu thanh toán số phải thu nộp. Trên bảng thanh toán đó, chúng tôi sẽ loại trừ khoản đóng 1% vào quỹ BHTN của DN.

Riêng 13 triệu NLD thuộc diện hỗ trợ, cơ quan BHXH sẽ dựa trên nền tảng dữ liệu hiện có để xác định người hưởng bằng mã số định danh tham gia BHTN và xác định thời gian tham gia.

Bên cạnh đó, đối với NLD đang tham gia BHTN tại DN, sẽ được chi trả qua tài khoản cá nhân. NLD đang làm việc tại DN chỉ cần cung cấp số tài khoản cá nhân, còn những thông tin liên quan như số chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân và thời gian tham gia BHTN sẽ được cơ quan BHXH in sẵn để đối soát. Trường hợp NLD không thể mở tài khoản cá nhân, cơ quan BHXH sẽ chi trả qua DN. Tuy nhiên, để đảm bảo sự kịp thời và minh bạch, chính xác, BHXH Việt Nam khuyến nghị NLD nên mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng. Đối với NLD đang bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ 1/1/2020 đến nay, đã ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động không ở DN mà đã về địa phương sẽ được cơ quan BHXH tỉnh, huyện tiếp nhận đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của NLD mà không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trên thực tế, việc triển khai chính sách hỗ trợ mà diện người được hưởng lớn tới gần 13 triệu và 386 nghìn DN với giá trị 38.000 tỷ đồng là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, với nền tảng công nghệ thông tin hiện có, BHXH Việt Nam sẽ có công cụ hữu hiệu để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng việc chi trả theo chính sách. Hơn nữa, trong phần tổ chức thực hiện của Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 116/NQ-CP đều có sự giám sát của cấp ủy chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các đơn vị đại diện cho NLD, NSDLĐ và

Trả lời câu hỏi liên quan đến gói hỗ trợ trị giá 38.000 tỷ đồng này được trích ra từ Quỹ BHTN có ảnh hưởng tới tính an toàn và hoạt động lâu dài của Quỹ BHTN hay không, ông Lê Hùng Sơn khẳng định, trước khi quyết định mức hỗ trợ gắn với chính sách BHTN, Quốc hội và Chính phủ đã xem xét rất kỹ đến khả năng cân đối quỹ trong dài hạn. Với đánh giá tác động và dự báo tình hình, Quỹ BHTN sẽ đảm bảo cân đối trong dài hạn và đủ để chi trả trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Xem tiếp trang 31



vào một số lĩnh vực quan trọng như hạ tầng, hóa dầu, năng lượng vào các nền kinh tế năng động...

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về thu hút vốn đầu tư nước ngoài giữa các quốc gia, thì Việt Nam càng phải chứng tỏ tinh thần cầu thị, tập trung vào việc cải cách hành chính, chứng minh được sự sẵn sàng tiếp nhận, cũng như tạo điều kiện thuận lợi tối đa đối với nhà đầu tư quốc tế. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận mạnh, tác động, kết quả do cải cách thể chế, thủ tục hành chính luôn mang lại hiệu quả thiết thực đối với nhà đầu tư, vì họ được thụ hưởng quyền lợi thông qua sự minh bạch và bền vững. Đồng thời, cho phép tiết kiệm thời gian tuân thủ quy định gắn liền với giảm thiểu chi phí...

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 19/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Công nghệ tấm Silic Jinko Solar Việt Nam (Hồng Kông) trị giá 365 triệu USD để sản xuất các cụm linh kiện cho hệ thống điện năng từ năng lượng tái tạo chỉ trong 4 ngày, tức sớm 15 ngày so với quy định. Đây là minh chứng cho cải cách, chủ động hỗ trợ nhà đầu tư khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và nhằm thúc đẩy làn sóng đầu tư quốc tế vào Việt Nam nói chung. Ngoài ra, cần tiếp sức nhà đầu tư thông qua sự chia sẻ rủi ro, duy trì các điều kiện phù hợp, môi trường kinh doanh theo tiêu chí “bình thường mới” để họ có thể sản xuất kinh doanh liên tục ■



Cùng kỳ

Ảnh: BCT

## Đồng hành cùng doanh nghiệp nữ vượt qua Covid-19

Ngày 27/9 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phối hợp với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Chương trình kết nối DN - ngân hàng trực tuyến về gói 5 triệu USD hỗ trợ giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đối với các DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

Chương trình này là một trong những nỗ lực của VWEC nhằm hỗ trợ DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tiếp cận gói hỗ trợ tài chính của ADB, mà 5 ngân hàng thương mại của Việt Nam đang được NHNN giao nhiệm vụ giải ngân, bao gồm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB).

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch VWEC nhận định, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm cho nhiều DN điều đứng, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Vì thế, vốn được coi là “máy trợ thở” đối với các DN lúc này, nên rất cần đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ. Đồng tình với quan điểm này, ông Don Lambert, Trưởng Ban phát triển khu vực tư nhân, cơ quan thường trú ADB tại Việt Nam cho biết, chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ DN ứng phó kịp thời vào thời điểm khó khăn hiện nay. Do vậy, cần có sự chung tay góp sức của tất cả các bên liên quan, bao gồm ADB, Chính phủ, các ngân hàng tham gia chương trình, VCCI và các hiệp hội ngành nghề cùng phối hợp để chuyển khoản hỗ trợ này một cách nhanh nhất có thể đến những DN do phụ nữ làm chủ chịu thiệt hại về tài chính bởi đại dịch Covid-19.

Với ý nghĩa đó, tại buổi kết nối, hơn 300 DN đến từ nhiều tỉnh, TP trên cả nước đã cùng các ngân hàng trực tiếp trao đổi về quy trình, thủ tục, điều kiện đăng ký tham gia vay vốn. Sau phiên thảo luận, các DN đủ điều kiện, đáp ứng được tiêu chí của dự án sẽ được kết nối với ngân hàng mà họ lựa chọn để được ngân hàng hướng dẫn đăng ký vay vốn hoặc tái cơ cấu khoản vay hiện tại.

*Minh Đức*

## 13 triệu lao động sẽ được hỗ trợ...

▶▶▶ *Tiếp theo trang 32*

nhân dân, nên sẽ đảm bảo quy trình hỗ trợ được công bằng, minh bạch.

*Nghị quyết 116 của Chính phủ yêu cầu triển khai thực hiện gói hỗ trợ này trong 3 tháng (từ 1/10/2021 đến 31/12/2021). Tuy nhiên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lại đặt quyết tâm hoàn thành trong 1,5 tháng. Với tư cách là đơn vị trực tiếp triển khai, quan điểm của BHXH Việt Nam như thế nào?*

Ngay sau khi Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, cũng như BHXH các địa phương sẵn sàng về nhân lực, nguồn dữ liệu để xác định các đối tượng hưởng và kinh phí chi trả. Với hệ thống công nghệ thông tin hiện nay của BHXH Việt Nam, dự kiến tiến độ triển khai theo quyết tâm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoàn toàn khả thi. Thậm chí, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chỉ đạo toàn ngành sẽ cố gắng hoàn thành sớm hơn dự kiến, nếu nhận được sự phối hợp tích cực của DN và NLĐ.

Tuy nhiên, khó khăn ở đây là khoảng 2,5 triệu lao động đang bảo lưu BHTN hiện ở rải rác nhiều địa phương. Vì thế, để chính sách nhanh chóng được triển khai rất cần sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách tới NLĐ thuộc đối tượng thụ hưởng. Đây là nhân tố quyết định đến tiến độ hoàn thành việc triển khai gói hỗ trợ./.

*Xin cảm ơn ông!*

*Thúy Nga (ghi)*